

BAC A BANK ưu đãi lãi suất hấp dẫn cho khách hàng doanh nghiệp

12:44 17/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Từ 08/05/2024 đến 30/09/2024, trong khuôn khổ Chương trình ưu đãi tín dụng "30 năm - Nâng tầm doanh nghiệp Việt", BAC A BANK dành tặng khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất tri ân hấp dẫn.

Phát triển bền vững là tương lai của nền kinh tế

Một trong những xu thế chuyển dịch mô hình kinh tế nổi bật nhất hiện nay là từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững.

Theo số liệu tính toán, mô hình kinh tế tuần hoàn có thể đem lại mức tăng trưởng trị giá 4,5 nghìn tỷ USD vào năm 2030, và hỗ trợ thực hiện 10/17 Mục tiêu Phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs). Đây rõ ràng là một mô hình kinh tế rất ưu việt, một trong những giải pháp tối ưu để hiện thực hóa các mục tiêu SDGs trên cấp độ toàn cầu.

Tại Việt Nam, xu hướng các doanh nghiệp chuyển đổi dần sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng bắt đầu thành hình với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản. Tuy vậy, để hiện thực hóa được mô hình ưu việt này đòi hỏi thời gian và tiềm lực mạnh về vốn, chính sách... mới có thể tạo nên sự thay đổi toàn diện từ tư duy - quy trình - tiêu chuẩn - sản phẩm - phân phối với công nghệ đầu cuối hoàn chỉnh.

Kể từ khi thành lập vào năm 1994, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã định hướng là ngân hàng đa năng, hiện đại và đặc biệt tập trung tư vấn đầu tư các dự án phát triển bền vững.



BAC A BANK rất tích cực xây dựng các chương trình, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu của các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực an sinh xã hội. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư của BAC A BANK luôn được ghi nhận và đánh giá cao, tiêu biểu như các dự án của Tập đoàn TH với chiến lược tập trung ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra những sản phẩm hàng hóa với sản lượng và chất lượng vượt trội, theo hướng phát triển bền vững và vì sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, TH duy trì mức tăng trưởng hai con số và giữ vững mức tăng trưởng này nhiều năm liên tiếp. Sản phẩm sữa tươi TH đã đạt gần 45% thị phần, giữ vững vị trí số 1 tại thành thị. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn TH hướng đến mô hình nền nông nghiệp sạch, hữu cơ và một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mà thế giới đang hướng tới.

“Vì con người là giá trị cốt lõi mà BAC A BANK luôn đặt ra trong mục tiêu phát triển kinh doanh kể từ ngày đầu thành lập. Bởi vậy, chúng tôi cũng mong muốn được đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các lĩnh vực an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì xã hội thịnh vượng và hạnh phúc. Trong chương trình tín dụng mới nhất, chúng tôi đưa ra mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 5%/ năm như một sự cam kết của Ngân hàng đối với các khách hàng doanh nghiệp chung chí hướng”, đại diện Ngân

hàng TMCP Bắc Á cho biết.

BAC A BANK “30 năm - Nâng tầm doanh nghiệp Việt”

Chương trình ưu đãi tín dụng doanh nghiệp của BAC A BANK nhân dịp 30 năm thành lập sẽ kéo dài từ 08/05/2024 đến 30/09/2024 với mức lãi suất ưu đãi chỉ 5%/năm. Mức lãi suất cạnh tranh này sẽ được giữ cố định khi áp dụng kỳ hạn kế ược nhận nợ từ 03 tháng trở xuống.

Với Kế ược nhận nợ trên 03 tháng đến 09 tháng sẽ áp lãi suất tối thiểu chỉ từ 6,29%/năm. Hạn mức Chương trình lên tới 3.000 tỷ đồng cùng thủ tục giải ngân nhanh chóng, hứa hẹn góp phần giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vốn hấp dẫn này.

Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho Khách hàng doanh nghiệp
30 NĂM - NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP VIỆT
Từ **08/05/2024** đến **30/09/2024**

 Hạn mức chương trình lên tới **3.000 tỷ đồng**
 Lãi suất cho vay hấp dẫn chỉ từ **5%/năm**

BAC A BANK
www.baca-bank.vn 1800 588 828

ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP

Chương trình ưu đãi lãi suất này của BAC A BANK được đánh giá tương đối cạnh tranh, nhất là với các khách hàng doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực: Dược phẩm, Thiết bị y tế; Giáo dục; Gạo, Cà phê; Tín dụng Xanh; Sản xuất kinh doanh phục vụ nông nghiệp, nông thôn; Nông nghiệp sạch và công nghệ cao.

“Trong bối cảnh giá cà phê thế giới đang đạt đỉnh, chúng tôi rất cần bổ sung vốn để đầu tư thêm máy móc, mở rộng diện tích canh tác. Với nguồn vốn từ BAC A BANK cùng sự hỗ trợ tối đa từ các cán bộ nhân viên Ngân hàng, chúng tôi đã kịp thời nắm bắt được thời điểm vàng để có thể tạo lợi thế, nâng cao kết quả kinh doanh trong năm 2024”; đại diện kinh doanh một công ty trồng và xuất khẩu café tại Đắk Lắk cho biết.

Trong Quý I/2024, xu hướng hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tăng trưởng thể hiện nhu cầu về vốn của thị trường càng ngày càng cao. Chương trình ưu đãi tín dụng doanh nghiệp “30 năm - Nâng tầm doanh nghiệp Việt” của BAC A BANK không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, mà còn là hoạt động tri ân khách hàng đầy ý nghĩa, đồng thời thể hiện quan điểm kinh doanh luôn hướng tới sự phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng.

Vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về các chương trình ưu đãi lãi suất vay vốn dành cho khách hàng doanh nghiệp của BAC A BANK tại website: www.baca-bank.vn hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828 hoặc các điểm giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bac-a-bank-uu-dai-lai-suat-hap-dan-cho-khach-hang-doanh-nghiep>